

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

ปรับปรุงล่าสุด: 1 ตุลาคม 2020

จุดประสงค์และขอบเขต

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro ("คำแถลงความเป็นส่วนตัว") ระบุถึงวิธีการที่บริษัท Ingram Micro Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเดลาแวร์ และบริษัทต่างๆ ที่เราเป็นเจ้าของหรือควบคุมดูแล ("บริษัทในเครือ") (เรียกรวมกันว่า "Ingram Micro" หรือ "เรา") เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา ประมวลผล เผย และลบข้อมูลส่วนบุคคล (ตั้งที่นิยามไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) ทั้งที่คุณมอบให้เราโดยตรงหรือที่เราได้รับจากบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่มอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ Ingram Micro, ข้อมูลที่อยู่ในโดเมน ingrammicro.com หรือเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่บริษัทในเครือของเราโพสต์หรือแสดงลิงก์มายังคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกแยกหรือเรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์") โดยเข้าถึงผ่านสื่อกลางต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "อุปกรณ์") คำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ยังระบุถึงสิทธิ์ของคุณที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคล

Ingram Micro เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายและผู้กระจายผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอที สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลก (หากต้องรายชื่อของบริษัทในเครือ โปรดสอบถาม) Ingram Micro ให้บริการด้านซัพพลายเชนและเทคโนโลยีระหว่างประเทศเพื่อรองรับการรวมข้อมูลบนระบบคลาวด์ การจัดการศูนย์ข้อมูล โลจิสติกส์ การกระจายเทคโนโลยี วงจรชีวิตอุปกรณ์พกพา และการฝึกอบรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ingram Micro ได้ที่เว็บไซต์ของเราในส่วน "เกี่ยวกับเรา"

Ingram Micro ให้สิทธิ์แก่คุณในการซื้อหรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Ingram Micro และของผู้ให้บริการภายนอก ("ข้อเสนอ") ทั้งที่ Ingram Micro เป็นผู้นำเสนอโดยตรงและที่ผ่านผู้กระจายสินค้าและตัวแทนจำหน่าย ข้อเสนอแต่ละอย่างอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้โดยเฉพาะ ซึ่งอาจหักล้างข้อกำหนดในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละข้อเสนอโดยละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้ข้อเสนอ

เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำแถลงทั้งฉบับ แม้เราได้สรุปข้อกำหนดสำคัญในคำแถลงไว้ตามนี้แล้ว:

- เนื่องจากแต่ละข้อเสนออาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน คุณจึงควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละข้อเสนอโดยละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้ข้อเสนอ
- เราอาจเก็บรวบรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ จากคุณผ่านแหล่งข้อมูลหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ เราอาจรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่ได้มาจากแหล่งอื่นๆ เช่น บริษัทในเครือ ข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (รวมถึงข้อมูลที่ได้จากโปรไฟล์ของคุณในโซเชียลมีเดีย) ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่สาม
- เราจะไม่ใช่หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
- หากเราไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจเกิดข้อขัดข้องในการทำธุรกิจระหว่างเรากับคุณได้ เช่น การซื้อข้อเสนอ หรือการทำธุรกรรมต่างๆ
- ในกรณีที่เป็นไปได้ เราจะปฏิบัติตามการปฏิเสธของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามข้อกำหนดในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น เมื่อคุณเลือกที่จะไม่รับอีเมลทางการตลาดจากเราหรือขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่รับอีเมลทางการตลาดจากเรา คุณจะไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นและสินค้าลดราคา

เอกสารนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ตีพิมพ์: 14 กันยายน 2020 Copyright 2020 Ingram Micro Inc.
ข้อมูลทั้งหมดถือเป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Ingram Micro Inc.



คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

- เราใช้ระบบการควบคุมองค์กรและเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถยืนยันหรือรับประกันได้ว่าข้อมูลนั้นจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์จากการนำไปใช้ในทางที่ผิดของแฮกเกอร์หรือจากการประกอบอาชญากรรมหรือสิ่งเลวทรามอื่นๆ

1. หลักปฏิบัติทั่วไปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ประมวลผล และโอนข้อมูลตามนโยบายของ Ingram Micro ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งระดับรัฐ สหพันธรัฐ ท้องถิ่น และระหว่างประเทศ

หลักปฏิบัติของ Ingram Micro ในด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้ (1) เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย (2) เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ชัดแจ้ง และชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่มี การนำไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง (3) Ingram Micro จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจำเป็นต้องใช้ มีความเกี่ยวข้อง และไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล (4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Ingram Micro รวบรวมจะต้องมีความถูกต้องและหากจำเป็นก็จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลเพื่อให้เป็นข้อมูลล่าสุดเท่าที่ความสามารถของเราจะทำได้ (5) ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงและการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบการควบคุมองค์กรและเทคนิคที่เหมาะสม และ (6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Ingram Micro เป็นผู้รวบรวมจะได้รับการเก็บไว้ในรูปแบบข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ โดยจะต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่รวบรวมข้อมูลนั้นมา

หาก Ingram Micro มีส่วนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัว Ingram Micro จะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้และบุคคลที่เราส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

Ingram Micro อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลากหลายแหล่ง รวมทั้งเก็บจากคุณโดยตรงจากผู้ใช้งานคนอื่น จากผู้กระจายสินค้าและตัวแทนจำหน่าย จากผู้ค้า จากผู้ให้บริการของเรา จากบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก จากลูกค้าของเรา จากบริษัทในเครือ และจากการดำเนินการของเว็บไซต์

"ข้อมูลส่วนบุคคล" ที่ Ingram Micro เก็บรวบรวม ได้แก่:

- "ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล" เช่น ชื่อจริง นามสกุล ชื่อผู้ใช้หรือตัวระบุข้อมูลที่ใกล้เคียง ตำแหน่ง ชื่อบริษัท และหมายเลขบัตรประจำตัวที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออก
- "ข้อมูลการติดต่อ" เช่น ที่อยู่เรียกเก็บเงิน ที่อยู่จัดส่ง ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
- "ข้อมูลทางการเงิน" เช่น บัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิตชำระเงิน และประวัติเครดิต
- "ข้อมูลธุรกรรม" เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินทั้งการชำระเงินให้คุณและการชำระเงินโดยคุณ และรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้ซื้อจากเรา
- "ข้อมูลทางเทคนิค" เช่น ที่อยู่ IP, ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ, ชนิดและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์, การตั้งค่าไทม์โซนและสถานที่ ชนิดและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
- "ข้อมูลโปรไฟล์" เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ หมายเลขบัญชี การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อโดยคุณ ความสนใจ ความชื่นชอบ ความเห็น และผลแบบสำรวจจากคุณ
- "ข้อมูลการใช้งาน" เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยคุณ

เอกสารนี้มีผลใช้ไ้ได้ตั้งแต่วันที่ตีพิมพ์: 14 กันยายน 2020 Copyright 2020 Ingram Micro Inc.
ข้อมูลทั้งหมดถือเป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Ingram Micro Inc.



คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

- "ข้อมูลความพึงพอใจ" เช่น ความพึงพอใจของคุณต่อการรับข่าวสารทางการตลาดจากเราและบุคคลที่สาม และความชอบในวิธีติดต่อสื่อสารแบบต่างๆ ของคุณ
- "ข้อมูลผู้สมัคร" เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุณส่งให้เราตอนสมัครงาน ดังที่อธิบายในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวในการรับสมัครและจ้างงานของ Ingram Micro

Ingram Micro ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เว้นเสียแต่ว่ามีความจำเป็นทางกฎหมาย (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อทางปรัชญา เรื่องเพศ และรสนิยมทางเพศ)

Ingram Micro จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

ข้อมูลที่คุณยินดีให้โดยสมัครใจ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณ หากคุณยินยอมให้ข้อมูลนั้นแก่เรา เช่น เมื่อคุณติดต่อกับเราทางโทรศัพท์หรือผ่านทางเว็บไซต์โดยการส่งอีเมล แชทออนไลน์ กรอกแบบฟอร์ม หรือลงทะเบียนบัญชีออนไลน์เพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึงข้อเสนอของเรา, การสมัครเข้าร่วมอีเวนต์หรือการฝึกอบรม, การลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลหรือข่าวสารทางการตลาด โปรโมชั่น หรือข้อมูลความรู้, ชื่อข้อเสนอ, ถามคำถาม, พยายามแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือข้อเสนอ ส่งใบสมัครงาน หรือส่งความคิดเห็นและข้อติชม

หากมีการร้องขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนถึงความต้องการนี้ตลอดจนระบุเหตุผลในการเก็บข้อมูลดังกล่าวในตอนที่เราขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างจากอุปกรณ์ที่คุณใช้งานโดยอัตโนมัติ ในบางประเทศ อาทิ ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติอาจมีข้อมูลอย่างเช่น ที่อยู่ IP, ประเภทอุปกรณ์, หมายเลขประจำเครื่อง, ประเภทเบราว์เซอร์, ที่อยู่ MAC, ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์โดยคร่าว (เช่น ประเทศหรือเมือง) และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เรายังอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของอุปกรณ์กับเว็บไซต์ เช่น หน้าที่เข้าถึง และลิงก์ที่คลิก

ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้เราเข้าใจผู้ใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น รู้ว่าผู้ใช้สนใจเนื้อหาใดในเว็บไซต์ และเป็นกลุ่มผู้ใช้จากที่ใด เราใช้ข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ภายในองค์กร และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์ ตลอดจนเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

อาจมีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันเพื่อเก็บข้อมูลบางอย่าง ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "คุกกี้และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ" ด้านล่าง

จากผู้ใช้คนอื่น เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น เมื่อผู้ใช้อย่างหนึ่งให้ข้อมูลแก่เรา เช่น เราอาจได้รับข้อมูลเมื่อผู้ใช้ติดต่อคุณหรือเราผ่านทางเว็บไซต์

จากตัวแทนจำหน่ายและผู้กระจายสินค้า/บริการ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากตัวแทนจำหน่ายและผู้กระจายสินค้า/บริการที่ซื้อข้อเสนอจากเราและมอบข้อเสนอเหล่านั้นแก่คุณ

จากผู้ค้าของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ค้าภายนอกที่มีข้อเสนอผ่านเรา

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

จากลูกค้า เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากลูกค้าภายนอกที่เราทำสัญญาเพื่อการบริการด้วย เช่น เราอาจให้บริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่งในนามของบริษัทอื่นโดยเราจจะรับ บรรจุ และส่งตัวผลิตภัณฑ์ไปหาคุณ ในกรณีนี้เราจะได้รับชื่อ ที่อยู่การจัดส่ง และข้อมูลคำสั่งซื้อของคุณ และเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการในนามของลูกค้าเท่านั้น

จากผู้ให้บริการภายนอก Ingram Micro ยังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลนั้นกับเรา Ingram Micro จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ก็ต่อเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าบุคคลที่สามดังกล่าวได้รับคำยินยอมจากคุณ หรือได้รับอนุญาตหรือมีความจำเป็นทางกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่เรา เช่น ถ้าคุณลงทะเบียนเว็บไซต์โดยใช้บริการของบุคคลภายนอกหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก เราจะได้รับข้อมูลที่คุณให้แก่บุคคลภายนอกนั้นไปเพื่อใช้สร้างบัญชีของคุณในเว็บไซต์ของเรา เราอาจทำสัญญากับบุคคลที่สามที่ประกอบธุรกิจในการจัดหาข้อมูลให้กับบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทเรา เพื่อยืนยันข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณหรือเพื่อขอข้อมูล เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้จากบุคคลที่สามนอกเว็บไซต์ตามข้อกำหนดที่ตกลงไว้ เราอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากงานแสดงสินค้าหรืออีเวนต์ที่คุณได้เข้าร่วมและให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความยินยอม และเราอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ฐานข้อมูลของรัฐบาลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในโดเมนสาธารณะ

3. คุกกี้และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์อาจตรวจดูและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึง ใช้ และโต้ตอบกับเว็บไซต์โดยอัตโนมัติผ่านทาง "คุกกี้", "แฟลช", "เว็บบีคอน" และเทคโนโลยีการติดตามข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่นๆ

"คุกกี้" เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ คุกกี้ช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ เพจที่เปิดดู และค่ากำหนดภาษา เราและผู้ให้บริการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ตลอดจนช่วยในการนำทางไปส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ แสดงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ตรงตามความสนใจของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว คุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

- คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่จำเป็นในการทำงานของเว็บไซต์ เช่น คุกกี้ที่ช่วยในการเข้าสู่ระบบพื้นที่ปลอดภัยในเว็บไซต์ หรือใช้รถเข็นซื้อสินค้า
- คุกกี้วิเคราะห์/ตรวจสอบประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้มีประโยชน์ในการใช้วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และตรวจสอบประสิทธิภาพ เพื่อให้เรานำไปปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้จะช่วยเราปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ตรงตามความสนใจของผู้ใช้และระยะเวลาที่เว็บไซต์เกิดปัญหาทางเทคนิคขึ้น และเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อรวบรวมรายงานสำหรับวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ ปัญหาที่พบบ่อย และวิธีปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
- คุกกี้ติดตาม/ฟังก์ชัน คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราจดจำผู้ใช้ที่กลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก โดยจะติดตามดูว่าผู้ใช้เว็บไซต์มาจากที่ใด เครื่องมือค้นหาที่ใช้ ลิงก์ที่คลิก คีย์เวิร์ดที่ใช้ และสถานที่ที่เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยการจับคู่ตัวระบุข้อมูลที่สร้างขึ้นแบบสุ่มโดยไม่ระบุชื่อ วิธีตรวจสอบข้อมูลเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

- **คุกกี้กำหนดเป้าหมาย** คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพจที่คุณเปิดดู และลิงก์ที่คุณติดตาม เราจะใช้ข้อมูลนี้แสดงเนื้อหาเว็บไซต์และโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของคุณ และอาจเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อการนี้
- **คุกกี้ชั่วคราว** คุกกี้เหล่านี้จะใช้ "ในเซสชัน" ทุกครั้งที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์และจะหมดอายุเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์หรือหลังจากนั้นไม่นาน ระบบจะไม่เก็บคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณแบบถาวรและจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ คุกกี้ที่มีประโยชน์ในการช่วยลดการเสียเวลาออนไลน์ข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต คุณสามารถลบหรือปฏิเสธไม่ใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้ แต่จะมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้ยังทำหน้าที่ประหยัดเวลาที่คุณเข้าออกเว็บไซต์อีกด้วย
- **คุกกี้ถาวร** คุกกี้ประเภทนี้จะมีการบันทึกเก็บไว้ในอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (บางครั้งก็เป็นชั่วโมง เป็นปี หรือนานกว่านั้น) และจะไม่มีการลบทิ้ง แม้ปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว คุกกี้ถาวรมีประโยชน์ในการจดจำว่าคุณเป็นใครในกรณีที่คุณดูเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งเซสชัน เช่น คุกกี้นี้จะเก็บบันทึกภาษาที่คุณใช้ในเว็บไซต์ เพื่อจดจำสำหรับครั้งต่อไปที่เข้าใช้งาน

คุณมีสิทธิ์เลือกหรือปฏิเสธไม่ใช้คุกกี้ได้ เบราวเซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้หากต้องการ หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ เบราวเซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณดำเนินการต่อไปนี้ (1) เปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อแจ้งเตือนเวลาที่ได้รับคุกกี้ ซึ่งคุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ (2) ปิดใช้งานคุกกี้ที่มีอยู่ หรือ (3) ตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากคุณปิดใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้ ฟังก์ชันและบริการบางอย่างในเว็บไซต์อาจทำงานไม่สมบูรณ์ เพราะเราไม่อาจจดจำและเชื่อมโยงคุณกับบัญชีที่คุณมีได้ นอกจากนี้ ข้อเสนอต่างๆ ในเว็บไซต์อาจไม่เกี่ยวข้องหรือตรงตามความสนใจของคุณ

"แฟลชคุกกี้" เป็นไฟล์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับคุกกี้ ต่างกันที่แฟลชคุกกี้สามารถเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนกว่าได้ เทคโนโลยี Adobe Flash (รวมทั้ง Flash Local Stored Object ("Flash LSO")) ประกอบกับเทคโนโลยีอื่นๆ ช่วยให้เราแสดงข้อมูลที่ตรงตามความสนใจของคุณมากขึ้น ทำให้การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องทำได้สะดวก ทั้งยังเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากไม่ต้องการเก็บ Flash LSO ไว้ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Flash Player ให้บล็อกการจัดเก็บ Flash LSO โดยใช้เครื่องมือที่อยู่ในแผงการตั้งค่า Adobe Flash Website Storage บนอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุม Flash LSO ได้โดยไปที่แผงการตั้งค่า Adobe Flash Global Storage บนอินเทอร์เน็ตแล้วทำตามขั้นตอน (ซึ่งอาจมีขั้นตอนต่างๆ เช่น วิธีการลบ Flash LSO ที่มีอยู่ (ในเว็บไซต์ Adobe เรียกว่า "ข้อมูล") วิธีป้องกันไม่ให้อ้าง Flash LSO ในคอมพิวเตอร์โดยไม่ถามก่อน และ (สำหรับ Flash Player 8 ขึ้นไป) วิธีบล็อก Flash LSO ที่โอเปอเรเตอร์ของหน้าเพจที่คุณใช้งานอยู่ไม่จัดส่ง) โปรดทราบว่า การตั้งค่า Flash Player จำกัดหรือควบคุมการยอมรับ Flash LSO ที่อาจลดหรือขัดขวางการทำงานของแอปพลิเคชัน Flash บางตัว ซึ่งอาจรวมถึงแอปพลิเคชัน Flash ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาออนไลน์ของเรา

"เว็บบีคอน" (หรือเรียกว่า "เคลียร์พิกเซล" หรือ "พิกเซลแท็ก") ประกอบด้วยภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังไว้ในอินเทอร์เน็ตเพจของเว็บไซต์ ช่วยให้เราจดจำเวลาที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ส่วนนั้น และยังสามารถใช้เชื่อมโยงกับหน้าเพจต่างๆ และอีเมลรูปแบบ HTML เป็นต้น รวมไปถึงติดตามการดำเนินการของผู้ใช้เว็บไซต์และผู้รับอีเมลวัดความสำเร็จของโฆษณาทางการตลาด และรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และอัตราการตอบกลับ

โปรดทราบว่าคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวไม่ครอบคลุมการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ โดยผู้ให้บริการภายนอกของ Ingram Micro Ingram Micro ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการของ Ingram

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

Micro อาจใช้คุณก็ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาเลือกซื้อสินค้า เราอาจรวมข้อมูลที่ได้จากคุณก็ของบุคคลที่สามเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Ingram Micro และจะใช้ข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในคำแถลงฉบับนี้

4. การใช้ข้อมูล

Ingram Micro จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บมาเพื่อดำเนินธุรกิจและให้ข้อเสนอต่อคุณ ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลและปรับเปลี่ยนให้ตรงกับประสบการณ์การใช้งานของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ เช่น แจ้งข่าวสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบัญชี

Ingram Micro อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน ("วัตถุประสงค์") ได้แก่

- เพื่อลงทะเบียนคุณเป็นลูกค้าใหม่
- เพื่อให้บริการ รักษา และปรับปรุงเว็บไซต์และข้อเสนอ รวมทั้งเพื่อดำเนินฟังก์ชันการทำงานและฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์
- เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีต่อ Ingram Micro, บริษัทในเครือ, ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนธุรกิจ
- เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ตลอดจนผลการดำเนินการทางการตลาด การโฆษณา และการขายของ Ingram Micro, บริษัทในเครือ, ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนธุรกิจ
- เพื่อเก็บเงินที่ลูกค้าค้างชำระให้กับ Ingram Micro
- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการจัดส่ง รวมถึงการชำระเงินผ่านเว็บไซต์
- เพื่อพัฒนาข้อเสนอเพิ่มเติม
- เพื่อประมวลผลการสมัครงาน
- เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายหรือคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานรัฐ (รวมถึงข้อกำหนดด้านความมั่นคงของชาติหรือการบังคับใช้ทางกฎหมาย)
- เพื่อจัดการความจำเป็นทางธุรกิจในแต่ละวัน
- เพื่อกำหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานและกฎหมายที่มีผลบังคับ
- เพื่อฟ้องร้องและ/หรือให้การต่อศาล อนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายอื่นๆ
- เพื่อติดต่อกับคุณโดยตรงด้วยวิธีการส่งจดหมายข่าว แบบสำรวจ โปรโมชั่น และข้อเสนอพิเศษ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนื่องตามช่องทางทางการตลาดที่คุณเลือก
- คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารทางการตลาดได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ "ยกเลิกการรับข่าวสาร" ที่ด้านล่างของอีเมล หรือติดต่อเราตามรายละเอียดใน "คำถามและข้อมูลติดต่อ" ด้านล่าง
- เพื่อติดต่อกับคุณโดยตรงทางโทรศัพท์ในการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นด้านการบริการลูกค้าที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาด้านบัญชีหรือเว็บไซต์ และเพื่อช่วยเหลือลูกค้า
- แสดงโฆษณาให้คุณชม
- ตลอดจนช่วยผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่จัดการและแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และปรับเปลี่ยนโฆษณาตามความสนใจและประวัติการค้นหาของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาและสิทธิ์ในการควบคุม โปรดอ่านหัวข้อ "คุณก็และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆ"
- ตรวจสอบและบันทึกการโทร อีเมลและข้อความโทรศัพท์ ข้อความในโซเชียลมีเดียของคุณ รวมทั้งช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คุณทำร่วมกับเรา
- ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายที่จะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ให้บริการยืนยันความน่าเชื่อถือ สถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เอกสารนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ตีพิมพ์: 14 กันยายน 2020 Copyright 2020 Ingram Micro Inc.
ข้อมูลทั้งหมดถือเป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Ingram Micro Inc.



คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

- รวบรวมสถิติผลรวมเกี่ยวกับการดำเนินการและใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์สนใจ
- เหตุผลอื่นๆ: ดำเนินงานด้านธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนงานด้านอื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ

เราอาจรวมและเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมมาเข้ากับข้อมูลอื่นที่ได้รับจากบุคคลที่สาม

นอกจากนี้ เรายังอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บผ่านเว็บไซต์ไปใช้สร้างข้อมูลแบบรวมที่ไม่ระบุชื่อ โดยมีวิธีป้องกันไม่ให้ข้อมูลแบบรวมที่ไม่ระบุชื่อนี้สามารถระบุตัวตนได้ รวมทั้งไม่อาจนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนคุณได้ในภายหลัง ตัวอย่างเช่น การเก็บแยกข้อมูลแบบรวมที่ไม่ระบุชื่อจากข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามจุดประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เว้นเสียแต่เราได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเราจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลนั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ดั้งเดิม หากคุณต้องการคำอธิบายว่าจุดประสงค์ใหม่นั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ดั้งเดิมอย่างไร โปรดติดต่อเรา

หากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งคุณก่อนและจะอธิบายมูลฐานทางกฎหมายที่ทำให้เราสามารถทำเช่นนั้นได้

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยปราศจากการรับรู้และยินยอมของคุณเมื่อมีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายตามที่ระบุในข้อตกลงข้างต้น

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ การป้องกันการทุจริตและฝ่ายที่ถูกปฏิเสธ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากคุณต่องานด้านบัญชีผู้ใช้ให้กับผู้ให้บริการยืนยันความน่าเชื่อถือ สถาบันป้องกันการทุจริตและหน่วยงานตรวจสอบรายการฝ่ายที่ถูกปฏิเสธเพื่อป้องกันการทุจริตและการฟอกเงิน และเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ

เราอาจเข้าถึงและใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการยืนยันความน่าเชื่อถือและหน่วยงานตรวจสอบรายการฝ่ายที่ถูกปฏิเสธเมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้และเป็นครั้งแรกด้วยเหตุผลดังนี้:

- เพื่อจัดการและตัดสินใจเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ รวมทั้งการประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินของคุณ
- เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นความผิดทางอาญา การทุจริต และการฟอกเงิน
- เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เรา
- เพื่อติดตามลูกหนี้และทวงหนี้

การตัดสินใจรับสมัครอาจขึ้นอยู่กับเพียงแค่การตรวจสอบข้อมูลโดยอัตโนมัติจากผู้ให้บริการยืนยันความน่าเชื่อถือและข้อมูลภายในเท่านั้น

เราจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ รวมถึงค่าเริ่มต้นในการชำระเงินต่างๆ ให้กับผู้ให้บริการยืนยันความน่าเชื่อถือในระหว่างที่คุณยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา องค์กรอื่นๆ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับคุณได้

หากมีข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง และ/หรือ ตรวจพบหรือมีสิ่งต้องสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต จะมีการส่งรายละเอียดต่างๆ ไปยังสถาบันป้องกันการทุจริต หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่อาจเข้าสู่ข้อมูลและใช้ข้อมูลได้

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

หากเราหรือสถาบันป้องกันการทุจริตพบว่าคุณมีความเสี่ยงในการทุจริตหรือการฟอกเงิน เราอาจปฏิเสธการให้บริการกับคุณ

ประวัติเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทุจริตหรือการฟอกเงินจะได้รับการเก็บไว้โดยสถาบันป้องกันการทุจริต และอาจทำให้เราปฏิเสธการให้บริการหรือจัดหาเงินทุนให้กับคุณในครั้งอื่นๆ สถาบันป้องกันการทุจริตสามารถเก็บข้อมูลของคุณไว้ได้เป็นระยะเวลาที่แตกต่างกันไป

ผู้ให้บริการยืนยันความน่าเชื่อถือ สถาบันป้องกันการทุจริต และหน่วยงานตรวจสอบรายการฝ่ายที่ถูกปฏิเสธจะใช้งานข้อมูลของคุณบนพื้นฐานของการทำเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการป้องกันการทุจริตและการฟอกเงิน และเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ เพื่อเป็นการปกป้องกิจการของพวกเขาและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

5. การเปิดเผยข้อมูล

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับคำยินยอมจากคุณหรือตามความจำเป็น เพื่อดำเนินธุรกรรมหรือมอบข้อเสนอให้ตามที่คุณร้องขอหรืออนุญาต และจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ค้า ตัวแทนจำหน่าย และผู้กระจายสินค้า/บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ตลอดจนบริษัทในเครือ และหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองลูกค้า ปกป้องชีวิต รักษาความปลอดภัยให้กับข้อเสนอสินค้าและบริการ และคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของ Ingram Micro

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลต่อไปนี้

ผู้ค้า Ingram Micro อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ค้าที่มีข้อเสนอสินค้าและบริการผ่านเรา เช่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ค้า ถ้าคุณซื้อหรือเข้าถึงข้อเสนอสินค้าและบริการผ่านเรา หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือผู้กระจายสินค้า/บริการของ Ingram Micro และในกรณีที่ผู้ค้ารายนั้นกำหนดให้มีการยืนยันการซื้อข้อเสนอเพื่อบันทึกข้อเสนอนั้น

และอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ค้าภายนอกเพื่อเป็นการยืนยันการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางตลาดของคุณ ในกรณีที่ผู้ค้ารายนั้นเป็นผู้สนับสนุนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดกับเรา

ตัวแทนจำหน่ายและผู้กระจายสินค้า/บริการ Ingram Micro อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้กระจายสินค้า/บริการที่ซื้อข้อเสนอที่มีผ่านเว็บไซต์ เช่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าคุณซื้อหรือเข้าถึงข้อเสนอสินค้าและบริการผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือผู้กระจายสินค้า/บริการ และตัวแทนจำหน่ายหรือผู้กระจายสินค้า/บริการดังกล่าวนำเครื่องมือและบริการสำหรับการจัดจำหน่ายของเราไปใช้

ผู้กระจายสินค้า/บริการที่เป็นบุคคลที่สาม Ingram Micro อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการดูแลเว็บไซต์และช่วยให้เราบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตัวอย่างบริการจากบุคคลภายนอก ได้แก่ การให้บริการลูกค้า การประมวลผลการชำระเงิน การสนับสนุนทางอีเมลและทางข้อความ โสสดัง การจัดการ การบำรุงรักษา การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดส่งหรือปฏิบัติตามข้อเสนอ หรือบริการอื่นๆ ที่ได้จากการใช้บริการภายนอก ทั้งนี้บุคคลภายนอกจะมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และเราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ หากต้องการทราบรายชื่อผู้ให้บริการภายนอก โปรดติดต่อเรา

บริษัทในเครือและหน่วยธุรกิจของเรา Ingram Micro อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือ ไม่ว่าบริษัทนั้นจะมีแบรนด์ "Ingram Micro" แสดงไว้หรือไม่ และยังคงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยธุรกิจอื่นๆ ที่นำเสนอ

เอกสารนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ตีพิมพ์: 14 กันยายน 2020 Copyright 2020 Ingram Micro Inc.
ข้อมูลทั้งหมดถือเป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Ingram Micro Inc.



คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แบรนด์ Ingram Micro หรือแบรนด์อื่นๆ ของเรา โดยบริษัทในเครือ และหน่วยธุรกิจดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สอดคล้องกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ผู้ใช้รายอื่น Ingram Micro อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ผู้ใช้รายอื่นทราบ เวลาที่มีการโต้ตอบกับบุคคล เหล่านั้น (หรือขอให้เราติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นในนามของคุณ) ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวก ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นหรือการเปิดให้โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลในพื้นที่บนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้รายอื่นสามารถเข้าถึง ได้ โปรดทราบว่าผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ส่วนนี้สามารถอ่าน เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (หรือข้อมูลอื่น) ที่คุณแสดงได้

การบังคับใช้กฎหมายและความปลอดภัย Ingram Micro อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงานบังคับ ใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานด้านกฎระเบียบ ศาล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลที่สาม หากเราเชื่อว่ามี ความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนั้น (1) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ (2) เพื่อใช้ อ้าง หรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมาย (3) เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สำคัญยิ่งของคุณหรือผู้อื่น

การขายหรือซื้อสินทรัพย์ หาก Ingram Micro โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์การควบคุมส่วนหนึ่งส่วนใดของ Ingram Micro หรือเว็บไซต์ให้กับผู้ซื้อจริงหรือผู้ซื้อคาดหวัง ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะการซื้อ การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ตลอดจนการจำหน่ายส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้น (รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้อง กับการล้มละลายหรือการดำเนินการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน) เราอาจโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ซื้อ ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลยังคงต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บุคคลอื่นๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลอื่น หากได้รับคำยินยอมจากคุณ

และอาจเปิดเผยข้อมูลแบบรวมที่ไม่ระบุชื่อให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้วย ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนคุณ แต่ อาจมีข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลด้านเทคนิค และข้อมูลการดูเว็บไซต์ที่เราเก็บรวบรวมมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา หากมีข้อบังคับทางกฎหมายที่ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเปิดเผยข้อมูลนี้เฉพาะกรณีที่ได้อธิบายไว้ ข้างต้นเท่านั้น

Ingram Micro จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอก

6. ข้อมูลความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่สำคัญ

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่พึงทราบ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล Ingram Micro ใช้มาตรการและระบบการควบคุมองค์การและเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้อย่างรัดกุม โครงสร้างเครือข่ายแบบแยกส่วน และนโยบาย และการฝึกอบรมพนักงานอย่างครอบคลุม อย่างไรก็ตาม การโอนย้ายหรือเข้าถึงข้อมูลใดๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่อาจ รับประกันความปลอดภัยได้ 100% ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ Ingram Micro จะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ให้ปลอดภัย แต่เราไม่สามารถยืนยันหรือรับประกันได้ว่าข้อมูลนั้นจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์จากการนำไปใช้ในทางที่ผิด ของแฮกเกอร์หรือจากการประกอบอาชญากรรมหรือสิ่งเลวทรามอื่นๆ รวมไปถึงเหตุขัดข้องของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเครือข่ายการโทรคมนาคม Ingram Micro จะแจ้งให้คุณทราบ หากเราพบว่าการละเมิดความปลอดภัย ในการใช้งานข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนคุณ (ตามที่ข้อกำหนดทั้งระดับรัฐ สหพันธรัฐ ท้องถิ่น และระหว่างประเทศ กำหนดไว้) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราเป็นผู้เก็บหรือเก็บไว้เพื่อเรา ตามข้อกำหนดที่บังคับใช้

เอกสารนี้มีผลใช้ไ้ได้ตั้งแต่วันที่ตีพิมพ์: 14 กันยายน 2020 Copyright 2020 Ingram Micro Inc.
ข้อมูลทั้งหมดถือเป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Ingram Micro Inc.



คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

มูลฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรปเท่านั้น) หากคุณมาจากประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป มูลฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้และบริบทที่เก็บข้อมูล

โดยปกติแล้ว เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเฉพาะในกรณีที่ (1) เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นเพื่อทำสัญญากับคุณ (เช่น ทำสัญญาการซื้อข้อเสนอสินค้าและบริการ) (2) การประมวลผลข้อมูลเป็นไปเพื่อสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดกับสิทธิ์ของคุณ หรือ (3) เราได้รับคำยินยอมจากคุณ ในบางกรณี เราอาจมีหน้าที่ทางกฎหมายที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ หรือจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สำคัญยิ่งของคุณหรือของบุคคลอื่น

ถ้าเราขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อทำสัญญากับคุณ เราจะระมัดระวังชัดเจนและแจ้งให้ทราบว่าทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถือเป็นข้อบังคับหรือไม่ (รวมถึงผลที่ตามมา หากคุณปฏิเสธที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล)

ในกรณีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) โดยปกติแล้วจะเป็นไปเพื่อควบคุมดำเนินการแพลตฟอร์มและติดต่อสื่อสารกับคุณตามที่จำเป็นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการและข้อเสนอแก่คุณ และเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ตอบข้อซักถาม ปรับปรุงแพลตฟอร์มดำเนินการทางการตลาด หรือเพื่อตรวจสอบหรือป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ เรายังอาจมีประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างในกรณีที่เหมาะสม

ในกรณีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้การยินยอมจากคุณ เราจะแจ้งผลที่จะตามมาหากคุณปฏิเสธหรือเพิกถอนการยินยอม ณ เวลาที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ

หากมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราตามข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ "คำถามและข้อมูลติดต่อ" ด้านล่าง

ความถูกต้อง คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องแก่ Ingram Micro โดยเราจะใช้ข้อมูลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมหรือเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำแถลงความเป็นส่วนตัว Ingram Micro จะดำเนินการตามสมควรเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และเกี่ยวข้องตามการใช้งานที่เจตนาไว้ในขอบเขตที่จำเป็นของวัตถุประสงค์ดังกล่าว

การโอนย้ายข้อมูลระหว่างประเทศ เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่คุณพำนักอาศัย รวมถึงประมวลผลข้อมูลในประเทศนั้น ประเทศเหล่านี้อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างจากกฎหมายของประเทศคุณ

โดยที่สำคัญนั้นคือเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์หลักของเราอยู่ในสหรัฐอเมริกา ส่วนบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการภายนอก และหุ้นส่วนของเราดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ดังนั้นเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจประมวลผลข้อมูลในประเทศต่างๆ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เรามีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ Ingram Micro ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลนั้น Ingram Micro, Inc. ได้ปฏิบัติตามข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมการยุโรป สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมระหว่างบริษัทในเครือนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐอเมริกา เราใช้ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมการยุโรปที่กำหนดให้เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลจากในเขตเศรษฐกิจยุโรปตาม

เอกสารนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ตีพิมพ์: 14 กันยายน 2020 Copyright 2020 Ingram Micro Inc.
ข้อมูลทั้งหมดถือเป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Ingram Micro Inc.



คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

กฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป เราใช้มาตรการป้องกันตามความเหมาะสมที่คล้ายคลึงกันกับผู้ให้บริการและหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลภายนอก หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา

ระยะเวลาเก็บรักษา เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาจากคุณเป็นระยะเวลาตามความจำเป็นทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เพื่อให้ข้อเสนอสินค้าและบริการแก่คุณตามที่ร้องขอ หรือปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย ภาษา หรือบัญชี)

หากไม่มีความจำเป็นดังกล่าวแล้ว เราจะลบหรือไม่ระบุตัวตนผู้เป็นเจ้าของข้อมูล หรือในกรณีดำเนินการนั้นไม่ได้ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในที่เก็บข้อมูลสำรอง) เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และจะเก็บแยกไว้ไม่ให้นำไปใช้ดำเนินการใดๆ ต่อ จนกว่าจะลบข้อมูลนั้นได้

หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่จัดเก็บมาจนครบ 5 ปีจะถูกลบทิ้ง อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลส่วนบุคคลใดในเอกสารและไฟล์ที่ทาง Ingram Micro จำเป็นต้องเก็บรักษาต่อไป เราจะเก็บข้อมูลนั้นไว้ ภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เราไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เว้นแต่จะลบใบกำกับภาษีนั้นออกจากระบบก่อน

สิทธิในการคุ้มครองข้อมูล คุณมีสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลดังนี้

- หากคุณต้องการเข้าถึง แก้ไข อัปเดต หรือร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลออก คุณมีสิทธิทำได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเราได้ตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ "คำถามและข้อมูลติดต่อ" ด้านล่าง
- นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์คัดค้านไม่ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขอให้เราจำกัดการประมวลผล หรือขอให้ย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังเช่นเดิม คุณมีสิทธิ์ดำเนินการดังกล่าวได้โดยติดต่อเราได้ตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ "คำถามและข้อมูลติดต่อ" ด้านล่าง
- คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจากเราได้ทุกเมื่อ โดยคลิกลิงก์ "ยกเลิกการรับข้อมูล" หรือ "เลือกไม่รับ" ในอีเมลที่เราส่งถึงคุณ หากไม่ต้องการรับข่าวสารทางช่องทางอื่น (เช่น ทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์) กรุณาติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ "คำถามและข้อมูลติดต่อ" ด้านล่างหรือไปที่ศูนย์ความพึงใจ (Preference center) ของเรา
- และถึงแม้เราจะเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับคำยินยอมจากคุณ คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมนั้นได้ทุกเมื่อ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่มีผลต่อการดำเนินการอันชอบด้วยกฎหมายใดๆ ที่กระทำก่อนที่มีการเพิกถอน และจะไม่มีผลต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการตามมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้
- คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์กับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ (ดูข้อมูลการติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรปได้[ที่นี่](#))

ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลสามารถส่งคำขอเพิกถอนมาได้ และเราจะดำเนินการตามคำขอทั้งหมดภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

ศูนย์การตั้งค่า บริษัทหลายแห่งในเครือของเราใช้ประโยชน์จากศูนย์การตั้งค่าที่อนุญาตให้คุณยกเลิกหรือเลือกวิธีการรับข้อความข่าวสารจากเรา คุณสามารถเลือกหรือยกเลิกวิธีการติดต่อที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทในเครือของเรา

เด็ก เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ใช้งานที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้มีขึ้นเพื่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี Ingram Micro ไม่ได้ร้องขอหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยรู้ข้อเท็จจริงจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ไม่ติดตาม มีเว็บเบราว์เซอร์บางตัวและอุปกรณ์บางอย่างที่อนุญาตให้คุณเลือกได้ว่าไม่ต้องการให้ "ติดตาม" เมื่อใช้งานเว็บไซต์ ในปัจจุบัน เว็บไซต์ของเราไม่ตอบสนองต่อฟังก์ชัน "ไม่ติดตาม" การเลือกหรือไม่เลือกฟังก์ชันดังกล่าวไม่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากคุณผ่านเว็บไซต์

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย รัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียมอบสิทธิบางประการให้ผู้ที่อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเรา สิทธิเหล่านี้ได้แก่:

- สิทธิที่จะรับรู้ (1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง (2) ประเภทของแหล่งที่มาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (3) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ในการเก็บรวบรวมหรือขายข้อมูลส่วนบุคคล (4) ประเภทของบุคคลภายนอกที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย และ (5) ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้บริโภค
- สิทธิที่จะร้องขอการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมออก และ
- สิทธิในการเลือกที่จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายแคลิฟอร์เนียยังกำหนดไว้ด้วยว่าผู้ที่อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิที่จะขอให้ธุรกิจต่างๆ อธิบายว่าทางบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงอย่างไร ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นของข้อกำหนดนี้สำหรับบริษัทที่ได้ใช้และระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้ว่ามีนโยบายการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง หากเจ้าของข้อมูลเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก เรามีนโยบายที่อนุญาตให้คุณเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงแก่บุคคลภายนอก ดังนั้นจึงเข้าข่ายอยู่ในการยกเว้นนี้

ในการเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงแก่บุคคลภายนอกหรือใช้สิทธิของคุณในหมวดนี้ โปรดติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ "คำถามและข้อมูลติดต่อ" ด้านล่าง

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณตามกฎหมายสหภาพยุโรป บริษัทในเครือของ Ingram Micro ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้เก็บรวบรวมและควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประมวลผล หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่บริษัทในเครือของเรา โปรดติดต่อกับบริษัทนั้น

ข้อมูลละเอียดอ่อน โปรดอย่าส่งและเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆ สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือสมาชิกภาพสภาพแรงงาน) ในหรือผ่านเว็บไซต์นี้หรือถึงเรา เว้นแต่เราจะร้องขอหรือเชิญให้กระทำการดังกล่าว หากเป็นเช่นนั้น เราจะทำโดยขอให้คุณแสดงความยินยอมอย่างชัดเจน

เว็บไซต์ภายนอก นอกเหนือจากข้อเสนอต่างๆ แล้ว เว็บไซต์ของเราอาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่นๆ คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์และบริการเหล่านั้น และแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไปจากที่ระบุไว้ในคำแถลงฉบับนี้ หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้นไป ข้อมูลของคุณ

เอกสารนี้มีผลใช้ไ้ตั้งแต่วันที่ตีพิมพ์: 14 กันยายน 2020 Copyright 2020 Ingram Micro Inc.
ข้อมูลทั้งหมดถือเป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Ingram Micro Inc.



คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro

จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และบริการดังกล่าว Ingram Micro ขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ทุกๆ แห่งที่คุณใช้บริการโดยละเอียด

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ Ingram Micro จะใช้แนวทางการประเมินตนเองในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในคำแถลงฉบับนี้ โดยจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในคำแถลงความเป็นส่วนตัวเป็นระยะว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถืออย่างชัดเจน นำไปปฏิบัติตาม และสามารถเข้าถึงได้

หากคุณเชื่อว่าการประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ละเมิดคำแถลงความเป็นส่วนตัว Ingram Micro ขอให้คุณแจ้งข้อกังวลต่างๆ ที่มีตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ "คำถามและข้อมูลติดต่อ" ด้านล่าง Ingram Micro จะสอบสวนและพยายามแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและข้อพิพาทต่างๆ เกี่ยวกับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การแก้ไขเพิ่มเติม Ingram Micro อาจแก้ไขเพิ่มเติมคำแถลงความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้ข้อกำหนดสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจของเรา โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เรา จะแจ้งให้คุณทราบโดยโพสต์คำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์นี้ หรือทางอีเมล โดยการเปลี่ยนแปลง จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมตั้งแต่วันที่ Ingram Micro โพสต์คำแถลงฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์ หากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้เราต้องขอคำยินยอมจากคุณในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากที่ระบุไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุด เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้น

7. ภาษาอื่นๆ

คำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีคำแปลในภาษาอื่นๆ หากต้องการทราบว่าภาษาใดบ้าง โปรดดูรายชื่อภาษาได้ที่เว็บไซต์ <https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx>

8. คำถามและข้อมูลติดต่อ

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้, แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Ingram Micro, วิธีที่เราเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ privacy@ingrammicro.com หรือตามข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ที่ <https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx> คุณยังสามารถส่งคำร้องขอเพื่อเข้าถึงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยโทรไปที่ 1-888-914-9661 และใส่ PIN 374445

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลที่ Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com